

Hướng đi tất yếu của tiến trình xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm (2010-2019) triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cảnh vật, cuộc sống của người dân nơi làng quê Hải Phòng đã thay đổi vượt bậc, khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang, tươi đẹp, sung túc, đủ đầy hơn bao giờ hết. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây chính là cơ sở, nền tảng vững chắc cho nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng tiếp tục “cất cánh”, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo là xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu chất lượng, mang tính toàn diện, bền vững với các thôn/xã/huyện đạt chuẩn “nông thôn mới kiểu mẫu”, “nông thôn mới nâng cao”...

Năm 2019 khép lại, Hải Phòng có thêm 47 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số xã đạt nông thôn mới của thành phố lên 139/139 xã, đạt 100%. Bước sang năm 2020, thành phố phân đầu triển khai xây dựng thí điểm thành công 8 xã “nông thôn mới kiểu mẫu”, gồm: Tân Liên (Vĩnh Bảo); Kiến Thiết (Tiên Lãng); Tân Dân (An Lão); Thụy Hương (Kiến Thụy); Đồng Thái (An Dương); Gia Đức, Gia Minh (Thủy Nguyên) và xã Xuân Đám (Cát Hải). Để triển khai chương trình, UBND TP đã ban hành một loạt các quyết định, kế hoạch về Bộ tiêu chí xã “nông thôn mới kiểu mẫu” thành phố giai đoạn 2020 – 2025; thực hiện xây dựng xã “nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020 trên địa bàn thành phố; phân bổ nguồn vốn xây dựng... Theo đó, thành phố ưu tiên dành 1.083,79 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách phân bổ cho các địa phương triển khai xây dựng xã “nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê mới nhất của Sở NN&PTNT, triển khai chương trình, Sở GT&VT đã ban hành thiết kế điển hình đường giao thông xã “nông thôn mới kiểu mẫu” thành phố giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, Sở đã thiết kế mẫu đường, rãnh thoát nước, vỉa hè, mẫu gạch làm vỉa hè, cột điện chiếu sáng, đèn chiếu sáng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 935-TB/TU ngày 25-11-2019 của Thành ủy.

Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn thực hiện quy hoạch theo các tiêu chí xã “nông thôn mới kiểu mẫu” thành phố giai đoạn 2020–2025. Các Sở, ngành khác tùy vào các tiêu chí xã “nông thôn mới kiểu mẫu” mà đơn vị mình phụ trách đã ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Riêng Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chương trình.

Dựa trên nền tảng sẵn có với các tiêu chí nông thôn mới đạt cao, có điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, huy động sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới hơn hẳn các địa phương khác; từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid – 19 nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, 8 địa phương trên đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã theo Bộ tiêu chí xã “nông thôn mới kiểu mẫu”. Trong số đó có 6/8 xã (đạt 75%) hoàn thành việc lập đề án xã “nông thôn mới kiểu mẫu”,

được UBND các huyện phê duyệt. 2 xã còn lại của huyện Thủy Nguyên đang tập trung rà soát, hoàn thiện đề án để trình UBND huyện phê duyệt.

Đáng chú ý, trong tổng số 208 hạng mục công trình cần xây dựng trên địa bàn 8 xã, các địa phương đã tiến hành rà soát, đề xuất danh mục công trình để chuẩn bị làm hồ sơ. Theo đó, có đến 204/208 công trình (chiếm 98,08%) là công trình giao thông, gồm: các tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến đường huyện, đường liên xã; từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn, đường liên thôn; đường trục thôn, ngõ xóm. 4 công trình còn lại thuộc lĩnh vực môi trường là các công trình cải tạo, mở rộng bãi chôn lấp rác.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, hiện các địa phương đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, mở rộng các tuyến đường giao thông. Riêng đối với huyện Thủy Nguyên cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt đề án xây dựng xã “nông thôn mới kiểu mẫu” của 2 xã: Gia Minh và Gia Đức. Đặc biệt, công tác kiểm kê, đo đạc vật kiến trúc, lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, cho đến phê duyệt chủ trương, danh mục, kinh phí thực hiện các công trình, cũng như việc thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị thi công đang được các địa phương gấp rút triển khai sao cho đảm bảo đúng tiến độ đề ra...

Là 1 trong 8 xã phấn đấu đạt xã “nông thôn mới kiểu mẫu” của thành phố trong năm 2020, ông Vũ Ngọc Ngưng – Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, Tiên Lãng chia sẻ: Kiến Thiết đã hoàn thành việc lập đề án điều chỉnh quy hoạch chung và đề án xây dựng xã “nông thôn mới kiểu mẫu” xã Kiến Thiết giai đoạn 2020-2025, được UBND huyện phê duyệt từ tháng 3-2020. Đáng chú ý, đối với 32 công trình cần xây dựng, hiện địa phương đã khảo sát thiết kế xong 32/32 công trình, đạt 100%; đang trình các phòng, ban liên quan của huyện và hoàn thiện việc phê duyệt đầu tư. Đối với 100% các tuyến đường cần giải phóng mặt bằng, địa phương đã hoàn thiện công tác kiểm kê vật kiến trúc, hệ thống điện... Đối với vật kiến trúc trên đất ở, UBND xã đang tiến hành lập phương án hỗ trợ vật kiến trúc gửi các phòng, ban liên quan của huyện phê duyệt.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Kiến Thiết đã phát huy được tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ thể của người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng xã “nông thôn mới kiểu mẫu” nói riêng nên nhà nhà, người người, ai nấy đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; ra sức, đồng lòng, tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, đóng góp kinh phí hàng tỷ đồng chung tay xây dựng, kiến thiết quê hương.

Chỉ tính riêng đợt này, để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng thành công xã “nông thôn mới kiểu mẫu”, 100% hộ dân có đất thuộc chỉ giới thu hồi phục vụ việc xây dựng các công trình trên địa bàn xã Kiến Thiết đều đồng ý hiến đất. Cụ thể, toàn xã có 201 hộ dân tự nguyện hiến 7.839m² đất các loại; trong đó, có 1.474m² đất ở của 83 hộ và 6.365 m² đất nông nghiệp của 118 hộ...

Cũng giống như xã Kiến Thiết (Tiên Lãng), phong trào hiến đất mở đường, góp công, góp của tham gia xây dựng, kiến thiết quê hương ngày một đẹp giàu lại thêm một lần nữa được đẩy lên mạnh mẽ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các địa phương kể trên. Đây chính là điều kiện cần và đủ để thành phố có thể hiện thực hóa mục tiêu: năm 2020 Hải Phòng có 8 xã cán đích “nông thôn mới kiểu mẫu”...

Khánh Chi

<http://anhp.vn/huong-di-tat-yeu-cua-tien-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-d35827.html>